

ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN

SAGIANG

I.- THIÊN NHIÊN BÍ ẨN

Con người luôn cảm nghĩ do đâu mà có Vũ trụ, Thượng giới, Hạ giới, Định tinh, Tử hành tinh, Sanh hành tinh, Tứ đại, Thảo mộc, Động vật, Nhơn sinh, cố gắng truy nguyên mãi, thế mà vẫn chưa tìm ra được nguyên lý. Họ thắc mắc mãi đến khi đức Phật Tô Như Lai phát họa ra được một số nguyên lý tuy không hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng thỏa mãn phần nào trí tưởng con người thế tục. Với những Định luật thiên nhiên, những Nguyên tắc thiên nhiên, những tác động thiên nhiên bất khả tư nghị. Chúng ta chỉ truy tầm từ lý tưởng đức Phật đã giảng luận, còn phần minh triết chưa đá động đến nỗi đành chào thua.

1.- THIÊN NHIÊN HIỆN HỮU

Con người chỉ là một sinh vật bé tí teo so với sanh hành tinh (Địa cầu), nó trở thành bé tí hơn nữa, khi địa cầu nằm trên quỹ đạo của Định tinh (Mặt Trời). Nhưng Định tinh lại còn chịu lép vế trong Vũ trụ Ta Bà thời con người càng bé thêm nữa. Vũ trụ Ta Bà lại chỉ là 1 trong 4 vũ trụ đang luân chuyển "Thành Trụ Hoại Không" trong Thiên nhiên, thời hình thể con người càng bé nhỏ, tuy nó vẫn hiện hữu. Vậy Thiên nhiên "Vô Không gian tính, vô Thời gian tính". Thiên nhiên hiện hữu dưới hình thức chứa vựa 4 Vũ trụ theo Định luật "Thành, Trụ, Hoại, Không" cứ xoay vần nhau mãi theo tính cách Luân Hồi:

1/- VŨ TRỤ HÌNH THÀNH

Nó tự tạo ra từ các nguyên tử trong hỗn ngưng khối, Âm tử chạm Dương tử tung ra ánh lửa tí teo, lần hồi các nguyên tử cũng tạo ra ánh lửa tạo tí teo tập hợp ra ánh lửa không lồ phát tiết ra tiếng nổ vĩ đại, tạo ra khối lửa to lớn xoay tròn tức là "Hư vô giới" (Theo thuyết nhà Phật). Từ đó tạo ra vòng đai thứ nhất "Phi vô tướng giới" kế đó vòng đai thứ nhì "Vô tướng giới" và cuối cùng vòng đai thứ ba "Hữu tướng giới" là hết quang năng, thành lập Thượng giới. Bên ngoài vẫn còn là hỗn ngưng khối đen tối không ánh sáng. Hư vô giới phải cung ứng cho linh quang tuyến phân ra làm 4 loại vi linh quang nguyên tử: Khoáng vật linh quang tử, Thực vật linh quang tử, Động vật linh quang tử, Nhơn vật linh quang tử chuẩn bị tạo lập Hạ giới (Vô tướng giới hay Cảnh Trời Phạm thiên). Trước tiên khoáng vật linh quang tử xuất phát tung ra sử dụng năng lực âm dương nhị nguyên phối hợp với các nguyên tử trong hỗn ngưng khối tạo ra khối lửa xoay tròn một chỗ tạo ra Định Tinh (Mặt Trời), Định tinh tung ra ngũ năng 1/- Quang năng, soi sáng cả một vùng, 2/- Nhiệt năng tạo sức nóng cho vùng ảnh hưởng do quang năng soi rọi, 3/- Từ năng tạo ra từ trường cho cả vùng ảnh hưởng, 4/- Điện năng và cuối cùng là điện từ năng. Như vậy Định tinh đã tạo ra một Thái dương hệ. Khoáng vật linh quang tử kế tiếp theo nguyên tắc phối hợp âm dương nhị nguyên, cùng ngũ năng với hỗn ngưng khối tạo ra hành tinh chỉ có tứ đại: Lửa nguội dần thành đất đá, trong đất đá có kim loại tập trung lại thành hình có 2 loại: Kim loại và Á kim. Á kim thể hơi bốc lên tạo ra bầu khí quyển bao quanh hành tinh. Hành tinh nào có đủ năng lực phối hợp Dưỡng khí và Khinh khí tạo ra hơi nước là có đủ tứ đại (Lửa, Đất, Khí quyển và Nước) thuộc sanh hành tinh (Địa cầu), còn tứ hành tinh không đầy đủ tứ đại (Kim tinh, Thủy tinh). Thái dương hệ bao quát tất cả hành tinh trong phạm vi và cung ứng quang, nhiệt, từ, điện và điện từ với các quỹ đạo riêng biệt. Còn hộ tinh theo quỹ đạo của hành tinh. Riêng tuế tinh lang bạt cùng với vân sa thạch, vân thạch và không trần.

Khoáng vật linh quang tử làm tròn thiên chức xây dựng Thái dương hệ và ngự trị tất cả vật thể sáng tạo luôn, chớ không trở về Thượng giới. Kế tiếp trên sanh hành tinh, Thực vật linh quang tử giáng phạm theo nguyên tắc phối hợp âm dương nhị nguyên, cùng ngũ

năng với các nguyên tử trong hỗn ngưng khối cùng tứ đại tạo ra nguyên sinh thực vật trong nước (Trứng nước li ti) Chúng phối hợp nhau tạo ra rong, rêu, tảo sống trong nước, lần hồi tập hợp thành phân tử, tiến lên phân tử và bộ phận của cỏ trong nước, tiến dần lên thủy thảo mộc, tạo quả và hạt theo heo nước bốc lên trải dài trên lục địa, thấm nước mưa nẩy mầm, tạo ra thảo mộc. Các linh quang tử tạo ra thảo mộc làm chủ thể tất cả thảo mộc, tạo ra sinh động sinh tử và lãnh sứ mạng điều động tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) biến thành Ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) song hành với Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) đã có sẵn trong Nguyên tử và tăng trưởng cho Thái dương hệ thành hệ thống bao quát cả Thái dương hệ.

Khi đã có rừng rậm và thảo mộc, Động vật linh quang tử giáng phạm theo nguyên tắc phối hợp âm dương nhị nguyên, ngũ hành và ngũ năng cùng tứ đại tạo ra nguyên sinh động vật, tức là vi khuẩn và vi trùng trong nước. Vi khuẩn tập hợp lại thành ra phân tử, tiến hành lên phân tử và phối hợp với các phân tử thực vật xuyên qua nguyên tắc âm dương nhị nguyên, ngũ hành và ngũ năng tạo ra loài Thấp sinh động vật, (Phù du, mòng, mò...) Tiến trình lên tới Hoá sinh động vật, (Ruồi, muỗi, ếch nhái...) Tiến lên nữa tới Noãn sinh động vật (Cá, rùa, rắn, loài bò sát, chim, gà, vịt, kỳ đà long, khủng long...) Tới Thai sinh động vật chu đáo khá rồi (Kinh ngư, cọp, beo, heo, bò, chó, mèo, khỉ, vượn...) Cuối cùng tới Nhơn sinh động vật, hoàn mỹ nhứt, thông minh nhứt, làm chủ thể vạn vật với 5 sắc dân ứng với ngũ hành và ngũ năng (Da Trắng ở Bắc cư Lục châu, Da Vàng ở Đông thẳng thân châu, Da Đen ở Nam thiện bộ châu, Da Xanh ở Đại dương châu)

Linh quang tử ngự trị tất cả vạn vật, sinh động nhứt là linh quang tử nhơn sinh, có trí tuệ siêu việt là chủ thể vạn vật. Cho nên, con người tinh anh nhứt Vũ Trụ Ta Bà do đức Phật Từ Ni Đô Giá Vô Lượng Thọ Phật làm giáo chủ gồm có 9 Quốc độ, mỗi Quốc độ có hàng ngàn Thiên hà, mỗi Thiên hà có hàng tỷ Thái dương hệ, mỗi Thái dương hệ có một số Tử hành tinh và số ít Sinh hành tinh hạn chế. Hiện nay còn nhiều Thái dương hệ đang hình thành. Như Thái dương hệ chúng ta hiện có 7 tử hành tinh và 2 sanh hành tinh (Địa cầu và Hỏa tinh nhưng Hỏa tinh hiện đang thống khổ với khí hậu khắc nghiệt nên trở thành Bán sanh hành tinh). Khi đức Phật Thích ca Mâu ni đắc đạo quả tiếp nối Giáo chủ Vũ trụ Ta Bà. Tuổi thọ mỗi vũ trụ có từ 300 tỷ đến 700 tỷ năm tùy theo lúc hình thành.

2/- VŨ TRỤ ĐANG TRỤ HÌNH

Vũ trụ thứ nhì đang sung mãn tăng trưởng đầy đủ Thái dương hệ và đạt được trình độ đời sống văn minh tuyệt hảo cao nhứt, sau thời gian dài hùng hậu trong thiên nhiên.

3/- VŨ TRỤ TỰ HỦY DIỆT

Khi đã sung mãn, các Thái dương hệ hùng mạnh bắt đầu hết năng lực, tức là suy yếu ngũ năng, nó tự gắng sức tái tạo ngũ năng bằng cách nuốt trứng các sanh hành tinh và tử hành tinh, vô tình tự hủy diệt Thái dương hệ trở thành Hung tinh. Hung tinh lại huy hiệp các Thái dương hệ lân cận bằng cách nuốt trứng các hành tinh và tới cả Thái dương hệ bạn. Các hung tinh cứ thành hình và khi chính các hung tinh chạm trán nhau, kỳ phùng địch thủ quây nát một vùng không gian rộng lớn trong thời gian dài, cuối cùng hung tinh nào thua bị kẻ thắng nuốt trứng, trở thành hùng tinh to lớn vĩ đại, chính Hư vô giới và thượng giới cũng bị tan xác. Sau chót chỉ còn 2 hùng tinh kịch chiến và kết quả vô địch hùng tinh nuốt hết kẻ chiến bại vinh vang một mình một chợ, nhưng năng lực suy yếu không có bồi dưỡng phải chịu chết đi tự hủy diệt.

4/- VŨ TRỤ TAN RÃ MẮT XÁC

Vô địch hùng tinh chết đi thân xác tuần tự tan rã ra trở thành nguyên tử của thuở ban đầu tập hợp cấu tạo vũ trụ chung nhau trong các hỗn ngưng khối của thiên nhiên, mất hẳn

hình hài trở thành không còn gì nữa hết.

II.- ĐỊNH LUẬT THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG

Xuyên qua 4 thời kỳ của một vũ trụ, biến chuyển không ngừng từ cái không có hình thể đến cái có hình thể sinh động mà thuyết nhà Phật "Không bất dị Sắc, Sắc bất dị Không" rất chính xác với định luật "Thành, Trụ, Hoại, Không" của Thiên nhiên. Nó cũng ứng với sinh vật "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" từ thảo mộc đến động vật có sanh thời cuối cùng phải có tử. Từ đó mới nảy sanh ra định luật Luân Hồi là các linh quang tử chủ thể các sinh vật, tất cả đều phải chịu Luân hồi quả báo.

Thực vật cũng chịu luân hồi thăng giáng khi là Thủy mộc, khi là Thổ mộc: thảo dã, ngũ cốc, tiêu mộc, đại mộc và cuối cùng đại danh mộc sống cả 4 đến 5 ngàn năm.

Động vật cũng chịu luân hồi thăng giáng, khi là thủy tộc, khi là địa tộc, khi là không tộc, và cũng sống cả 4 hay 5 ngàn tuổi, có khi thăng hoa lên Nhơn sinh kiếp.

Nhơn sinh động vật luân hồi quả báo rất nhân tiền trong hiện kiếp do thiện quả hay ác quả tiền kiếp, và tương lai kiếp sẽ ra sao, do phàm phu tục tử chưa nhận định quả báo của Luân Hồi. Chớ quý Ngài đắc đạo quả thâu đáo tận tường tiền kiếp và tương lai kiếp nên lo trau dồi đạo hạnh và khuyến cáo nhơn sinh, cũng như hoàng dương đạo lý về thiện quả và ác quả nhơn sinh kiếp, khuyên răn làm lành lánh dữ, tu tâm, dưỡng tánh cố giữ gìn Ngũ giới cấm và cố gắng tu tập lục hạnh (Bố thí, Trì chí, Nhẫn nại, Tinh tấn, Thiên định và Tuệ giác).

III.- ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN NHẬN ĐỊNH

Thiên nhiên rất bí ẩn màu nhiệm vô thời gian tính và vô không gian tính, hiện nay con người chỉ phát hiện ra những hiện vật hữu hình tướng chút ít, còn vô hình tướng chưa thể biết đến được như những vật không phản chiếu ánh sáng, con người chưa thấy được bằng con mắt phàm phu tục tử, chỉ có những bậc đại giác thấy được bằng tâm thức mà thôi. Vì đó mà định luật thiên nhiên con người chỉ biết được một số cỡn con thôi:

1.- THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG

Chúng ta biết được nhờ Đức Phật Thích ca Mâu ni dẫn giải, chớ thật ra hiện nay khoa học tân tiến cũng chưa thấu đáo tường tận. Phát minh tới đâu hay đến đó, mới lờ mờ biết được có 4 vũ trụ đang xoay vần nhau Thành Trụ Hoại Không, chớ chưa rõ được có bao nhiêu vũ trụ trong thiên nhiên.

2.- SINH LÃO BỆNH TỬ

Thể hiện con người sanh ra, lớn lên già cả, đau ốm bệnh hoạn và chết đi là hết một kiếp sống. Định luật này cũng ứng hiện với tất cả sinh vật: Thảo mộc và Động vật. Khi chết đi thân xác tứ đại (Hỏa Thổ Kim Thủy) hình thành phải trả về cho tứ đại. Nhưng linh quang tử chủ thể (Linh hồn) là nguyên tử bất diệt, nên vẫn tiếp tục chuyển kiếp.

3.- LUÂN HỒI QUẢ BÁO

Linh quang tử mang kiếp sống tái sinh, sau khi hủy diệt ở tiền kiếp và tùy theo nghiệp quả thiện ác báo ứng, của tiền kiếp mà chịu đựng trong hiện kiếp.

4.- SẮC KHÔNG BẤT DỊ

Mọi vật thể từ cái không có của tứ đại tạo lập thành cái có và từ cái có khi hoại diệt trở thành cái không có trả về cho tứ đại.

5.- CHỨNG HOA HOÀN ĐẮC HOA, CHỨNG ĐẠU HOÀN ĐẮC ĐẠU

Gieo hạt giống nào, tức nhiên sẽ được cây đó.

Còn nhiều định luật thiên nhiên nghĩ bàn, vì trí thần tài sơ xin thỉnh giáo chư vị cao minh. Thành thật cảm tạ.

Sacramento, ngày 12 tháng 3 năm 2015

